



## ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ ม.ล.ปிகทอง ทองใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 89.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 87.2 ในเดือนมิถุนายน 2567 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ตามการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในประเทศในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องสำอาง

ขณะที่การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นและส่งผลดีต่อสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ขณะเดียวกันการขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง ในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน 2567) มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 458,359 ล้านบาท ขยายตัว 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการพรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงโลว์ซีซั่นของภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม ยังมีปัจจัยลบจากปัญหาหนี้ครัวเรือน และหนี้เสีย (NPL) ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งยังคงกดดันการบริโภคในประเทศ เห็นได้จากยอดขายรถยนต์ในประเทศ และยอดส่งออกรถยนต์ในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน 2567) ที่หดตัว 24.16% และ 1.85 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงเนื่องจากกำลังซื้อในประเทศยังอ่อนแอ ขณะเดียวกันในด้าน

การส่งออกชะลอตัวลงโดยเฉพาะสินค้าคงทนประเภทเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ทัศนคติ และเครื่องประดับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ขณะที่ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มต่างๆ (Surcharge)

จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,323 ราย ครอบคลุม 46 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในเดือนกรกฎาคม 2567 พบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจโลก 66.8% สถานการณ์การเมืองในประเทศ 58.7% อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 37.9% ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความกังวลลดลง ได้แก่ เศรษฐกิจในประเทศ 61.2% ราคาน้ำมัน 60.6% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 57.1% ตามลำดับ

ขณะที่ดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 95.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 93.4 ในเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการพรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ผู้ประกอบการยังห่วงกังวล ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของภาคการส่งออก ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น  
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

### HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา  
02-555-0700 กด 1  
Download หลักสูตรอบรมได้ที่  
www.dst.co.th

### บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921

## “พาณิชย์”

# แนะสินค้าไทยมีโอกาสในตลาดค้าชคสถาน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังสำรวจสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยในไฮเปอร์มาร์เก็ต CareFood เมืองอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน ว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าไทยที่มีโอกาสมากในตลาดค้าชคสถาน โดยมีผู้บริหารของไฮเปอร์มาร์เก็ต และนายอภิชาติ ศิริอุดมเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท Perfect Companion Group (PCG) ให้การต้อนรับ

สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าใหม่ของไทยที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งคาซัคสถานเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 (ม.ค. - พ.ค.) ไทยส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังคาซัคสถาน มูลค่า 154,925.72 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 31.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าส่งออกลำดับที่ 30 ของไทยสู่คาซัคสถาน จากการสำรวจการจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยที่วางจำหน่ายในไฮเปอร์มาร์เก็ต CareFood พบว่ามีความหลากหลายสินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในคาซัคสถาน

นอกจากนี้ ยังพบว่านอกจากสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง สินค้าไทยอื่นๆ อาทิ สินค้าเครื่องสำอาง ของใช้สำหรับแม่และเด็ก มีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดคาซัคสถานเช่นกัน โดยสินค้าเครื่องสำอางของไทยมีจุดเด่นตรงที่วัตถุดิบส่วนใหญ่ทำมาจากธรรมชาติ แตกต่างจากประเทศคู่แข่ง จึงเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กเป็นที่ต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นจากนโยบายการเพิ่มจำนวนประชากรตามการขยายตัวของเมืองใหญ่ต่างๆ ในคาซัคสถาน และการอนุญาตให้ชาวคาซัคสถานเดินทางมายังประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่า คาดจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยอย่างมากในอนาคต กระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปผลักดัน

ต่อไป และเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่คาซัคสถานได้แล้ว ยิ่งทำให้การขับเคลื่อนการค้า ทำได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น และเปิดตลาดให้กับสินค้าไทยได้มากขึ้น

สำหรับไฮเปอร์มาร์เก็ต CareFood เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ครองใจลูกค้าชาวคาซัคสถานมายาวนานกว่า 6 ปี โดยมีการให้บริการสินค้าทั้งสินค้าของคาซัคสถานและสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมถึงสินค้าไทย เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร CareFood เปิดทำการเฉพาะที่เมืองอัลมาตีและไม่มีสาขา มีจุดแข็งคือมีบริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และจัดส่งสินค้าถึงบ้าน จึงทำให้ผู้บริโภคชาวคาซัคสถานนิยมสั่งซื้อสินค้าที่มีน้ำหนัก หรือสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากๆ จาก CareFood เพราะช่วยลดภาระการขนของที่มีน้ำหนักมาก

ส่วนบริษัท Perfect Companion Group (PCG) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยนำเข้าสินค้าประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน แปรนต์ที่จัดจำหน่าย ได้แก่ อาหารแมวมีโอ อาหารแมวเอโปรไอคิว อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท และอาหารสุนัขเอโปรไอคิว สำนักงานตั้งอยู่ในเมืองอัลมาตี ปัจจุบันบริษัทมีสาขาที่เขตต่างๆ ในคาซัคสถานทั้งหมด 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การขายทั่วประเทศ มีพนักงานทั้งหมดรวม 30 คน

จากนั้นคณะได้ไปสำรวจห้าง Galmart ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม พบว่ามีสินค้าไทยจำหน่ายหลายรายการ อาทิ เครื่องปรุงรส ข้าวสาร อาหารกระป๋อง ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าผ่านมาจากรัสเซีย ดังนั้นการสร้างสัมพันธ์กับผู้นำเข้าชาวคาซัคสถานโดยตรงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดในอนาคต



### In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





บริษัท เอส.เค. ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
SK Foods (Thailand) Public Company Limited

MANUFACTURER & EXPORTER CANNED AND POUCH SEA FOODS  
Office 152 Klongthamburi Rd., Klongtham, Klongtoey, Bangkok 10600, Thailand Tel. +66 2437 8407 ext.14 1 line: +66 2439 5630 1 Fax: +66 2437 8408  
Chai mong kol plant : 95 Moo 3 Rimklong DT-West Rd., Chaimongkol, Mueang Samutprakorn, Samutprakorn 74000, Thailand Tel. +66 3439 5600 Fax. +66 3439 5630  
ที่ ออกท. (ณ) 022/2567

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
  2. หนังสือแจ้งรายการเอกสารเรียกหลักฐานที่ส่งไว้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  3. หนังสือมอบอำนาจ

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2567 ในวันที่ 18 กันยายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 สำนักงานกรุงเทพ เลขที่ 152 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567  
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติหรือคัดค้านการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ว่าถูกต้องตรงความเป็นจริง  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและยื่นคำร้องขอเรียกหลักฐานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 แล้วเห็นว่าได้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับรองรายงานดังกล่าว ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 1

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ้ำและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงมติชื่อแทนบริษัท วัตถุประสงค์และเหตุผล ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทที่ 45. ไม่กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงมติชื่อผู้แทนบริษัท พร้อมทั้งปรับแก้ข้อบังคับบริษัทได้ คณะกรรมการจากท่านเคยชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อปรับแก้ข้อบังคับบริษัทได้  
ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงมติชื่อแทนบริษัท คือ นายสมพงษ์ อวกุล และ นายสมมติ อวกุล กรรมการสองคนมีชื่อร่วมกัน และปรับแก้ข้อบังคับบริษัท เพื่อให้กรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และความคล่องตัวในการทำธุรกรรมต่างๆ จึงเห็นควรเพิ่มมติกรรมการผู้มีอำนาจลงมติชื่อแทนบริษัทอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายเอก อวกุล และ นายเกษมศิษฐ์ ชัยรัตดิภักดิ์ จึงเสนอให้แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงมติชื่อแทนบริษัท ดังนี้  
ปัจจุบัน นายสมพงษ์ อวกุล และ นายสมมติ อวกุล กรรมการสองคนมีชื่อร่วมกัน และปรับแก้ข้อบังคับบริษัท  
แก้ไขเป็น นายสมพงษ์ อวกุล และหรือ นายสมมติ อวกุล และหรือ นายเอก อวกุล และหรือ นายเกษมศิษฐ์ ชัยรัตดิภักดิ์ กรรมการสองคนในชื่อและรายชื่อร่วมกัน และปรับแก้ข้อบังคับบริษัท

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทที่ 55. ระบุว่าเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งเชิญมาร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมก็ได้  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องใดเพื่อพิจารณาเมื่อมีหุ้นรวมกันครบตามข้อบังคับ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นเสนอแนะกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพิ่มเติมในวันวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกชื่อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมเอกสารประกอบให้สมบูรณ์ เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไร้ข้อให้ท่านผู้ถือหุ้น และหรือ ผู้รับมอบอำนาจ โปรดนำเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมการประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมในวันประชุม หรือส่งไปรษณีย์ก่อนการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ  
  
( นายสมพงษ์ อวกุล )  
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักกรรมการและผู้บริหาร โทร. 0-2437 0407 ต่อ 106 โทรสาร. 0-2437 0404

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 2

บริษัท เจกิชูญจวิ พลานทอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/743 หมู่ที่ 1 ต.พนาทอง อ.พนาทอง จ.ระยอง

วันที่ 13 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจกิชูญจวิ พลานทอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 7:00 น. ณ สำนักงานบริษัทเลขที่ 700/743 หมู่ที่ 1 ต.พนาทอง อ.พนาทอง จ.ระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติเลิกบริษัท  
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ออกใบแจ้งหนี้ และกำหนดค่าตอบแทน  
วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมติในที่ประชุมแทน กรุณานำหนังสือมอบอำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายมาด้วย ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายจะถือเป็นให้แก่ประธานที่ประชุม ณ ขณะเรียกประชุม หรือ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
  
( นายโทชิยูกิ ซากุไร )  
กรรมการ

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 3



บริษัท ซยาม อะซุม่า มัลติ ทรานส์ จำกัด  
SIAM AZUMA MULTI TRANS CO., LTD.  
5 Sthivorakit Building, 12 th Fl., Soi Pipat, Silom Road, Bangkok, Bangkok 10500 Thailand  
Tel : (66) 2238-5303-6, 238-7628-9, Fax : (66) 2237-6279, 238-5308 http://www.azuma.co.th

September 13, 2024

Subject : Invitation to the Extraordinary Shareholders Meeting No. 2/2024

To : The Shareholders  
Siam Azuma Multi Trans Co., Ltd.

The Board of Directors Meeting has resolved that the Extraordinary General Shareholders Meeting No. 2/2024 is held on Tuesday October 1, 2024 at 09:00 a.m. at the meeting room No. 5 Sthivorakit Building, 12<sup>th</sup> Floor, Soi Pipat, Silom Road, Silom, Bangkok, Bangkok 10600 Thailand to consider the following items on the agenda:

- Agenda 1: To inform the adding and delete of directors  
Agenda 2: Other business (if any)

We may, therefore, request the presence at the meeting on the date and at the time and place mentioned above. If you wish to appoint another person to be present at the meeting and vote on your behalf, please fill in and sign the proxy form together with relevant document to registration staff on the date of the meeting.

By resolution of the Board of Directors  
Siam Azuma Multi Trans Co., Ltd.



(Mr. Toshiyuki Sakurai)  
Managing Director

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 4

AZUMA TRANSPORT SERVICES (THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท อะซุม่า ทรานสปอร์ต เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด



September 13, 2024

Subject : Invitation to the Extraordinary Shareholders Meeting No. 2/2024

To : The Shareholders  
Azuma Transport (Services) Thailand Co., Ltd.

The Board of Directors Meeting has resolved that the Extraordinary General Shareholders Meeting No. 2/2024 is held on Tuesday October 1, 2024 at 2:00 p.m. at the meeting room No. 5 Sithivorakit Building, 12<sup>th</sup> Floor, Soi Pipat, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand to consider the following items on the agenda:

- Agenda 1: To inform the adding and delete of directors
- Agenda 2: Other business (if any)

We may, therefore, request the presence at the meeting on the date and at the time and place mentioned above. If you wish to appoint another person to be present at the meeting and vote on your behalf, please fill in and sign the proxy form together with relevant document to registration staff on the date of the meeting.

By resolution of the Board of Directors  
Azuma Transport (Services) Thailand Co., Ltd.



(Mr. Toshiyuki Sakurai)  
Managing Director

5 Sithivorakit Building, 12th Floor, Soi Pipat, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500  
5 อาคารสิทธีวรakit ชั้น 12 ซอยพิปัด ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
Tel (Int): (662) 238 5303-6, 236 7628-9 Fax (Int): (662) 238 5308, 237 6279

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 5

บริษัท ไพป์ไลน์ แอนด์ พิลิง เซอร์วิส จำกัด  
PIPELINE AND PILING SERVICES CO., LTD.  
26737, 26738 หมู่ 5 ซอยบางนา ซอยลาดพร้าว แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 11150  
26737, 26738 Sukhumvit Road, T. Matphud A. Muang, Rayong 21150 Thailand  
Tel: (66 38) 608370-1 Fax: (66 38) 608372  
Email: sales@papothailand.com Website: www.papothailand.com  
Tax Registration No. 0 2155 52001 19 1

วันที่ 12 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไพป์ไลน์ แอนด์ พิลิง เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไพป์ไลน์ แอนด์ พิลิง เซอร์วิส จำกัด มีมติ ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 267/37,267/38 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอพระคุณอย่างสูง



ขอแสดงความนับถือ

(นาย วิชัย ประเสริฐ)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 6

บริษัท เอที โกลบอล ทรัคคิง จำกัด  
45 หมู่ 5 ตำบลบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11150  
โทร : 044-558800 แฟกซ์ : 044-558528

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอที โกลบอล ทรัคคิง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท เอที โกลบอล ทรัคคิง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 45 หมู่ 5 ตำบลบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เท่านั้น
- วาระที่ 2 วิจารณ์ผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองการดำเนินงานประจำปีเป็นปกติเรียบร้อย ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นาย พิสิทธิ์ อัครวิสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการ



ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 7



วันที่ 9 กันยายน 2567

ที่ ITMX 998/2567  
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2567  
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ของ บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด ในวันที่ 2 กันยายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตรา 100% ของ กำไรสุทธิ 6 เดือนแรกประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,173.51 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 2,347.02 บาท

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย วิชัย ประเสริฐ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด | NATIONAL ITMX COMPANY LIMITED  
9/11 หมู่ 2 ซอยลาดพร้าว แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 11150 กรุงเทพมหานคร  
9/11 Khwa 2, Chongpradit Rd., Khlongteay, Bangkok, 11150, Thailand  
Tel : +66 (0) 2568 7550 Fax : +66 (0) 2568 7566 www.itmx.co.th

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 8

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  
บริษัท โอ สกอร์ จำกัด  
วันที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โอ สกอร์ จำกัด  
เลขที่ 200 หมู่ 4 ซัน 23 หรือ 23020 ต.ท่าวัดใหม่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

วันประชุมเวลา 11.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิสิทธิ์ สุทธิธรรม ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
2. นายอรรถ ตรีศูญวิระ กรรมการผู้จัดการ
3. นายอรรถพร จันทร์สูง กรรมการ
4. นายอนุช กิ่งคุณศรี กรรมการ
5. นายปฏิคุณ นวลน้อย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอเสนอเป็นกรณีพิเศษให้ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าประชุมครบชุดก่อน จึงถือว่า

ครบองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องการเลิกบริษัท องค์ผู้ชำระบัญชี และดำเนินการชำระบัญชี  
ประธานขอเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเลิกบริษัท และตั้งผู้ชำระบัญชี และดำเนินการชำระบัญชี

เพื่อชำระสถานะการงานของสมาชิกกับตราใช้เงิน และขอเสนอให้ยื่นทรัพย์สินของสมาชิก และทำการอย่างอื่น ๆ ตามที่จำเป็นโดยผู้ชำระบัญชี

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 และตั้ง

นายปฏิคุณ นวลน้อย เป็นผู้ชำระบัญชี  
วาระที่ 2 พิจารณาองค์ผู้ถือหุ้นชำระบัญชี  
ประธานขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเลือก และเสนอองค์ผู้ชำระบัญชี ตามจำนวนที่

เป็นผู้ถือหุ้นชำระบัญชี ในการเลิกบริษัท  
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบว่า นายปฏิคุณ นวลน้อย เป็นผู้ถือหุ้นชำระบัญชี ในการเลิกบริษัท

ปีประชุมเวลา 12.00 น.  
รับรองเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(นายอภิสิทธิ์ สุทธิธรรม)  
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

(นายปฏิคุณ นวลน้อย)  
ผู้ดำเนินการประชุม

(นายอรรถ ตรีศูญวิระ)  
กรรมการผู้จัดการ

(นายอนุช กิ่งคุณศรี)  
กรรมการ

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 9



วันที่ 13 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน ผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท นูแมป จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ใน

วันที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท นูแมป จำกัด เลขที่ 195/47 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวยใหญ่

ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ -  
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเรียกประชุมครั้งที่ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษั)

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
จึงเรียนเชิญมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย



ขอแสดงความนับถือ  
(นายอภิสิทธิ์ สุทธิธรรม)  
กรรมการ

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 10



บริษัท ไทยอาร์แอนด์เอส โซลูชันส์ จำกัด  
Thai R&D Solutions Co., Ltd.  
2103 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110 โทร. / FAX: 02706487  
2103 Moo 4, Express Road, Topland, Mueang Mueang Province, Nonthaburi 12110 Thailand Tel. / FAX: 02706487

วันที่ 13 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอาร์แอนด์เอส โซลูชันส์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567

- เวลา 11.00 น. สำนักงานของบริษัท เลขที่ 2103 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลสามยุค อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเรียกผู้ถือหุ้น ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
  - วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย



ขอแสดงความนับถือ  
(คุณสมชาย ธรรมสาร)  
กรรมการ

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 11

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แพลนนิ่ง จำกัด  
PROFESSIONAL PLANNING CO., LTD.

1/193 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210  
Tel : (035) 226128 - 9 Fax : (035) 226129

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แพลนนิ่ง จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แพลนนิ่ง จำกัด จะดำเนินการจ่ายการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ณ วันที่ 23

กันยายน พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานเลขที่ 1/193 หมู่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13210  
โดยเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดการจ่ายเงินปันผลและเพื่อตกลงมติร่วมกันว่าจะ

จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินเท่าใด และวันเดือนปี ที่จะจ่ายเงินปันผล  
จึงเรียนเพื่อทราบ  
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ : ..... นิกะ สละโน .....  
( นายนิกร สละโน )  
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3456 วันที่ 13 กันยายน 2567 ลำดับที่ 12

## กอก. เผยกำไร 1.49 หมื่นล้านบาท รับปัจจัยบวกท่องเที่ยวฟื้นตัว

นายเกียรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวถึงรายงานผลประกอบการระหว่างปีงบประมาณในรอบ 9 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 ถึงมิถุนายน 2567 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)

โดย ทอท. มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 14,910.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,551.41 ล้านบาท คิดเป็น 178.23% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวม 50,764.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.32% ซึ่งรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 17,567.91 ล้านบาท คิดเป็น 53.59% แบ่งเป็นรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน มีจำนวน 23,268.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,310.63 ล้านบาท คิดเป็น 45.81% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจำนวน 27,078.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,257.28 ล้านบาท คิดเป็น 60.98% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 29,580.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,651.46 ล้านบาท หรือ 23.62%

นายเกียรติ กล่าวว่าการเติบโตของรายได้และปริมาณผู้โดยสาร ได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท. ในรอบ 9 เดือน มีจำนวนเที่ยวบินรวม 548,514 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.51% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 308,500 เที่ยวบิน และเที่ยวบิน

ภายในประเทศ 240,014 เที่ยวบิน ขณะที่จำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 90.14 ล้านคน เพิ่มขึ้น 21.17% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 54.60 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 35.54 ล้านคน

ที่ผ่านมา ทอท. ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบบริการผู้โดยสารสมัยใหม่เข้ามา เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพงานบริการและลดระยะเวลารอคอยของผู้โดยสารได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาการใช้บริการในกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศในภาพรวมเฉลี่ย 26 นาทีต่อคน (จากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 40 นาทีต่อคน) ส่วนกระบวนการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศในภาพรวมเฉลี่ย 37 นาทีต่อคน (จากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 55 นาทีต่อคน) ในขณะที่กระบวนการผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศในภาพรวมเฉลี่ย 15 นาทีต่อคน (จากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 35 นาทีต่อคน) และกระบวนการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศในภาพรวมเฉลี่ย 25 นาทีต่อคน (จากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 40 นาทีต่อคน)

นอกจากนี้ ทอท. ยังได้จัดแคมเปญส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวผ่านโครงการกระตุ้นให้สายการบินเข้ามาเปิดเส้นทางการบินใหม่ (New Routes to Airlines) ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการบิน และเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สายการบินตัดสินใจเปิดให้บริการเส้นทางการบินใหม่ รวมถึงให้ส่วนลดกับสายการบินที่ทำการบินในเส้นทางการบินใหม่ ทั้งส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ค่าบริการที่เก็บอากาศยาน และค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบินอีกด้วย

### In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานภาษี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



ธรรมนิติ  
DHARMNITI

— ผู้ทำบัญชี —  
ต้องอบรม... **1 ปี**  
ให้ครบ **12 ชั่วโมง**

เก็บชั่วโมง CPD

“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ

เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmauditseminar, @dharmaudithr



Download  
ตารางสัมมนา

## รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์  
เพียง **4** ขั้นตอน  
(ลงเองได้ 24 ชม.)



### ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



### เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

<b>เชิญประชุมผู้ถือหุ้น</b> รับรองงบการเงิน	<b>การจ่ายเงินปันผล,</b> ย้ายสำนักงานใหม่	<b>เปลี่ยนชื่อบริษัท,</b> แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ	<b>เลิกบริษัท,</b> เลิกห้าง, ชำระบัญชี
<b>เปลี่ยนแปลงกรรมการ</b> เข้า - ออก	<b>แก้ไขข้อบังคับ,</b> แก้ไขวัตถุประสงค์	<b>เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท,</b> ควบบริษัท	<b>แปรสภาพ หก.</b> เป็นบริษัทจำกัด

### รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

### อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์ + e-Newspaper			e-Newspaper	
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท	200 บาท	180 บาท
10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	2,000 บาท	1,750 บาท

หมายเหตุ  
 1. ราคาปีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อแพ็คเกจของบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็คเกจ/1 บริษัท 3. สงวนลิขสิทธิ์แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น